

VUI NHƯ VUI NGÀY TẾT KIỀU MỸ DUYÊN



Vui như ngày Tết, nhà nào cũng sửa soạn nhà cửa cho sạch đẹp để đón Xuân. Trên bàn thờ, hoa mai, đào, cúc rực rỡ với bánh mứt để ngày 23 Tết đưa ông Táo về Trời, mong ông Táo tâu với Ngọc Hoàng Thượng Đế phù hộ gia đình mình năm mới khỏe mạnh, hạnh phúc và làm ăn khá giả. Ngày Giao Thừa, 30 Tết, đón ông bà về nhà mình.



Ngày Tết, mọi người chúc nhau với những lời nói thật đẹp, thật dễ thương, chúc cho người già thì chúc sức khỏe, người trẻ thì công việc làm ăn thuận lợi, chúc cho thương gia thì tiền vô như nước, tiền ra rỉ rả, may mắn, hạnh phúc. Tất cả những lời đẹp nhất được chúc nhau trong những ngày Tết. Ngày mùng 1 Tết được lì xì đến ngày mùng 7. Nếu ngày nào cũng được lì xì thì tốt hơn, may mắn cho cả năm.

Pháo nổ khắp nơi, trong các cơ sở thương mại, khói pháo mù mịt, có người thích nghe pháo thì chụp hình, quay phim, có người không thích nghe tiếng pháo hay dị ứng khói pháo thì đóng cửa lại.

Nụ cười tươi trên môi của mỗi người, mùa Xuân là mùa của hy vọng. Người nào mơ ước gặp công chúa, hoàng tử để kết hôn hay công ăn việc làm khá hơn sẽ thực hiện được ước mơ của mình.



Linh Mục Bùi Phong thuộc Dòng Tận Hiến ở Houston, Texas, và hiện là tuyên úy nhà tù liên bang Hoa Kỳ thăm văn phòng Ana Real Estate.



Linh mục Hoàng Thanh Đức, trước đây ở nhà thờ Chúa Cứu Thế, Long Beach, bây giờ về làm cha chánh xứ nhà thờ ở Texas thăm văn phòng Ana Real Estate



Linh mục Nguyễn Ngọc Chuẩn, Giám đốc đài VBS, thăm văn phòng Ana Real Estate.



Lăng Hoàng, Lisa Nguyễn, Thu Anh Cahill, Christina Lê, Liên Phùng và Kiều Mỹ Duyên
(Hình từ trái sang)



Kiều Mỹ Duyên, Hứa Trân và 2 con cùng Christina Lê



Kiều Mỹ Duyên và cô Như Hảo, Giám đốc đài phát thanh Mẹ Việt Nam

Văn phòng Ana Real Estate trong những ngày trước Tết vui lắm, nhiều khách ở xa đến thăm. Chúng tôi rất ngưỡng mộ những vị lãnh đạo tinh thần hay những nhà lãnh đạo chính trị, trong những ngày Tết đáng lẽ được nghỉ ngơi nhưng vẫn tranh đấu cho Tự Do Tôn Giáo ở Việt Nam, hay cầu nguyện cho những người tù lương tâm, vì chống đối chế độ độc tài mà phải bị vào vòng lao lý.



Hội đồng tôn giáo cử tri người Mỹ gốc Á tổ chức họp báo tại 8200 Westminister, phòng họp của thành phố Westminister, lúc 6:30 chiều ngày 29 Tết. Đồng bào tham dự không đông lắm nhưng là những người có tâm huyết, tranh đấu cho Việt Nam thật sự có Tự Do Tôn Giáo. Quan khách tham dự gồm có bác sĩ Võ Đình Hữu, nguyên chủ tịch cộng đồng người Việt quốc gia liên bang Hoa Kỳ, nghị viên Kimberly Hồ của thành phố Westminister, linh mục Bùi Phong dòng Tận Hiến đến từ Houston, Texas, linh mục tuyên úy của nhà tù liên bang, mục sư Nguyễn Công Chính, chủ tịch hội đồng các dân tộc và tôn giáo Việt Nam, tù nhân chính trị, vì tranh đấu cho Tự Do Tôn Giáo cho người thiểu số ở cao nguyên trung phần Việt Nam bị bắt, ở tù và bị trục xuất rời khỏi Việt Nam, hiện nay ở North Carolina, mục sư Phạm Thanh Bình, thuộc Hội Thánh Đời Sống Mới ở Davenport, Iowa, mục sư Nguyễn Mạnh Cường thuộc đại học tổng hợp thần học nước Trời ở Waller, Texas. Mục đích của buổi họp là vận động thành lập Hội Đồng Tôn Giáo Liên Minh Người Mỹ Gốc Á Châu.



Hình từ trái sang: Mục sư Nguyễn Công Chính, Mục sư Phạm Thanh Bình, Linh mục Bùi Phong, Mục sư Nguyễn Mạnh Cường.

Diễn giả đầu tiên được mời thuyết trình là linh mục Bùi Phong. Diễn giả nói về người di dân Do Thái, đoàn kết, có sức mạnh về chính trị. Quyền lực của người Do Thái ở Mỹ và ở khắp nơi trên thế giới, người Do Thái làm chủ nước Mỹ. Linh mục Bùi Phong cũng nhắc đến cộng đồng tị nạn Cuba có 2 thượng nghị sĩ và rất thành công trong việc tuổi trẻ vào dòng chính. Linh mục Bùi Phong mong người tị nạn Việt Nam sẽ vào dòng chính như các cộng đồng Do Thái, Cuba, v.v.



Linh mục Bùi Phong thuyết trình

Sau khi linh mục Bùi Phong thuyết trình, đến mục sư Nguyễn Công Chính, nhưng lúc đó có nhiều đồng bào ở khắp nơi gọi vào như ở Canada, Texas, Florida, Michigan, v.v. Mục sư Nguyễn Công Chính nhường cho đồng hương nhiệt tình với đất nước phát biểu trước.

Mục Sư Nguyễn Công Chính cho biết, mục đích của cuộc vận động là kết hợp các tôn giáo Á Châu, bao gồm cả vùng Tây Tạng và Tân Cương, ở Mỹ, khuyến khích các tôn giáo hiệp thông với nhau để đồng hành cùng dân tộc, đồng thời có trách nhiệm hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào. Theo dự trù, những người vận động sẽ tổ chức một đại hội ở Washington DC vào Tháng Chín.



Hội đồng liên tôn cử tri người Mỹ gốc Việt tổ chức họp báo tại 8200 Westminster

Ngày 29 Tết nhà nhà đều lo bàn thờ để rước ông bà về nhà, nhưng những nhà lãnh đạo tôn giáo, những nhà làm chính trị có tâm huyết không quên đồng bào mình ở Việt Nam, nhất là những người tù lương tâm đang ở trong vòng lao lý, đang ở tù. Sự quyết tâm của các linh mục, mục sư, những vị lãnh đạo cộng đồng làm cho nhiều người thán phục.



Hội đồng tôn giáo liên minh cử tri người Mỹ gốc Việt

Trong lúc đồng hương trong phòng họp lắng nghe diễn giả trình bày về việc đấu tranh cho quê hương thật sự có Tự Do Tôn Giáo thì ngoài trời cờ vàng ba sọc đỏ phát phới tung bay trước tòa nhà của tòa thị chánh, đó là công lao của những người trẻ đi vào dòng chánh: thị trưởng Nguyễn Mạnh Chí, nghị viên Kimberly Hồ, nghị viên Nam Quan Nguyễn, nghị viên Amy Phan West.

Mong những người trẻ tị nạn Việt Nam vào dòng chánh: hành pháp, lập pháp, tư pháp ở khắp nơi trên thế giới. Người trẻ Việt Nam dù sinh ra ở bất cứ nơi nào cũng nói tiếng Việt thông thạo, đầy nhiệt huyết tiếp nối ông cha tranh đấu cho Việt Nam thật sự có Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền và Tự Do Tôn Giáo cho Việt Nam.

Orange County, 2/2024
KIỀU MỸ DUYẾN
(kieumyduyen1@yahoo.com)